

Thông Tin về Bài Kiểm Tra Kỹ Năng Học Thuật của Tiểu Bang Minnesota (MTAS)



Bài kiểm tra MTAS là gì?

Bài Kiểm Tra Kỹ Năng Học Thuật của Tiểu Bang Minnesota (Minnesota Test of Academic Skills, MTAS) là một bài kiểm tra đánh giá thay thế trên toàn tiểu bang dành cho những học sinh có các khuyết tật về nhận thức nghiêm trọng nhất. Bài kiểm tra MTAS được dựa trên các tiêu chuẩn mở rộng của Tiêu Chuẩn Học Tập Minnesota và sẽ đo lường các kỹ năng đọc, toán học và khoa học phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông. Các bài kiểm tra này thể hiện kỳ vọng cao đồng thời cho phép học sinh thể hiện việc học tập của mình.



Những ai sẽ thực hiện bài kiểm tra MTAS?

Tất cả học sinh ở các trường công lập và bán công ở tiểu bang Minnesota bắt buộc phải tham gia thực hiện các bài đánh giá toàn tiểu bang. Các bài kiểm tra đánh giá được cung cấp cho các cấp lớp cụ thể đối với bài kiểm tra môn đọc (lớp 3-8 và lớp 10), môn toán học (lớp 3-8 và lớp 11) và môn khoa học (lớp 5, lớp 8 và sau khi vào trung học phổ thông). Đội ngũ Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân Hóa (Individualized Education Program, IEP) đưa ra quyết định hàng năm về việc tham gia của học sinh bằng tài liệu [Yêu Cầu Về Điều Kiện Hội Đủ của MTAS](#) trên trang web của MDE.



Học sinh sẽ thực hiện bài kiểm tra MTAS như thế nào?

MTAS là bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập được giáo viên của học sinh thực hiện (hoặc một nhân viên khác của học khu quen thuộc với học sinh) trong bối cảnh một kèm một. Họ có thể đọc lớn hoặc trình bày các bài tập trong kiểm tra bằng hình chụp và/hoặc đồ họa để học sinh cần hỗ trợ có thể tiếp cận các bài tập này. Học sinh có thể trả lời bằng nhiều cách (chẳng hạn như nói, chỉ tay hoặc dùng ánh mắt) để thể hiện những gì học sinh biết về các bài tập.



Vì sao học sinh bị khuyết tật phải thực hiện bài kiểm tra đánh giá toàn tiểu bang?

Các bài kiểm tra đánh giá toàn tiểu bang, chẳng hạn như MTAS, cho phép học sinh thể hiện những gì học sinh đã biết và năng lực của học sinh ở trường học. MTAS cung cấp dữ liệu quan trọng để các trường học đảm bảo học sinh có khuyết tật nhận thức nghiêm trọng nhất được đáp ứng về các nhu cầu giáo dục và nhận được chất lượng giảng dạy tốt nhất phù hợp với các tiêu chuẩn.



Độ chính xác của dữ liệu tăng lên

Quyết định sáng suốt của trường học và học khu.

Tham gia thực hiện bài kiểm tra MTAS.

Việc học sinh tham gia thực hiện bài kiểm tra MTAS là rất quan trọng vì bài kiểm tra mang đến cho trường học và học khu của quý vị cơ hội đánh giá chương trình học tập và giảng dạy của họ nhằm đảm bảo tất cả học sinh được tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao. Càng có nhiều học sinh tham gia thì dữ liệu càng chính xác hơn để trường học và học khu đưa ra quyết định sáng suốt về cách thức sử dụng tiền bạc và các nguồn lực để hỗ trợ cho tất cả học sinh.